

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
และการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

จัดโดย สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นางสาวสุทนต์ดา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่บันทึกเรื่องเล่า 8 มีนาคม 2562	<p>เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จัดโดย สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ และให้แนวปฏิบัติด้านการติดตามประเมินผลตามหลักการของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งสอบถามความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (BUDGET-U) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 81 แห่ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</p> <p>ซึ่งการเสวนาให้ความรู้ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. การเสวนาเรื่อง “การติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” โดย นางกนกพรพรณ อ่อนนุช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และ นางกัญวิทย์ สืบสุข นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองประเมินผล 2 สำนักงบประมาณ	<p>จากการเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ โดยสรุปประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ2. สามารถนำความรู้ไปใช้งานแนวทางในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด3. ได้เรียนรู้ฟังก์ชันเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Budget –U) (ซึ่งอยู่ในช่วงการพัฒนาาระบบ) <p>นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>2. การเสวนาเรื่อง “ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ : ฉายภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณอุดมศึกษา” โดย นางนภาพร อารัมสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ</p> <p>3. ทำความเข้าใจ การใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (BUDGET-U) ที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่</p>	